



ลึกกว่า หนูเป็นคนปกติในแง่ไหน ประสบการณ์ การอยู่
โรงพยาบาล อยากให้บอกในแง่จะมีอะไรดี - ไม่ดี , ชอบ -
ไม่ชอบ ตามที่หนูได้ประสบมา ไม่ว่าจะเป็นท่าทีของแพทย์
หรือพยาบาล หนูอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีการช่วยเด็ก
มากขึ้นไหม

ปวัน

เท่าที่หนูประสบมามีแต่ความชื่นใจ ถ้าเป็นหมอก็จะต้องคุย
ให้เข้าใจทุกอย่าง ว่าเป็นโรคอะไร รักษาอย่างไร จะต้องบอก
คนไข้ให้รู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้หนูได้รับมาโดยตลอด และไม่ได้บอก
ครั้งเดียว คุณหมอจะต้องบอกเป็นระยะๆ ให้เราเข้าไปเรื่อยๆ

แพทย์

วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ปวัน ที่ทำให้เราได้เห็นภาพของผู้ป่วย
ในอดีต ที่ได้เต็มตัวสามารถยืนหยัดต่อสู้กับโรคได้อย่าง
เข้มแข็ง

● **ความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยรายนี้เกิดจาก**

1. ครอบครัวนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรงมาก
ที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งกาย...ใจต่อผู้ป่วย บิดามารดา...น้องๆ คุณย่า
คุณยายและสมาชิกในครอบครัวทุกคน แต่สมาชิกในครอบครัว
ทุกคนได้ใจกำลังใจ...ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทเวลา...ให้ความเห็นอกเห็นใจ...
มีความเอื้ออาทร ร่วมมือกันทุกวิถีทางที่จะร่วมมือกับแพทย์ผู้รักษา
โดยมุ่งหวังให้ผู้ผู้ป่วยมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายนี้
 2. บิดามารดาไม่สิ้นหวัง...จึงไม่ละความพยายามที่จะสืบค้นหา
หนทางที่จะช่วยให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคอันทุกข์ทรมานนี้...และในที่สุดก็
ประสบความสำเร็จ
 3. ผู้ป่วยมีกำลังใจที่เด็ดเดี่ยว...เข้มแข็ง...ที่จะให้ความร่วมมือ
ในการรักษาอย่างไม่ทอดทิ้งซึ่งมีความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานจากการ
รักษาอย่างมาก
 4. แพทย์และทีมงาน...ต้องมีปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะช่วยกัน
รักษาผู้ป่วยและครอบครัวให้มีสุขภาพกาย...ใจที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้
ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างขวัญ...กำลังใจต่อผู้ป่วยและครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งอยู่เคียงข้างผู้ป่วยและครอบครัวไม่ว่าจะมี
อุปสรรคหรือปัญหาใดๆ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีอย่างยิ่ง...
กับปวันและครอบครัว...ในความกล้าหาญ...เด็ดเดี่ยว...เข้มแข็ง...ไม่ทอดทิ้ง...
ที่จะต่อสู้กับธาลัสซีเมีย...และในที่สุดสามารถพิชิตโรคนี้นจนหายขาดได้
- ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง วันฉวีเพ็ญ
บุญประกอบ ที่กรุณาสัมภาษณ์ปวัน ณ โอกาสนี้

เว็บไซต์ซีเมีย

เว็บมาสเตอร์.

สวัสดีครับ สมาชิกชมรมฯที่ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอเปิดตัวเว็บไซต์
ของมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย โดยขอเล่าที่มา
ที่ไปและวัตถุประสงค์ของการจัดทำขึ้นดังนี้

จดทะเบียนชื่อ www.thalassemia.or.th เมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคโลหิตจางธาลัส-
ซีเมีย เป็นสื่อกลางประสานงานและส่งข่าวสารระหว่างมูลนิธิโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ชมรมฯ และเพื่อนฯสมาชิก ภายในเว็บ
ประกอบด้วยข้อมูลของมูลนิธิฯ เนื้อหาทางวิชาการ งานวิจัย คำถาม
คำตอบปัญหา ตารางการประชุมวิชาการ กิจกรรมของชมรมฯ จุลสาร
ฉบับ **online** โดยสมาชิกสามารถเปิดอ่านได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือ
สามารถ **download** มาได้ นอกจากนี้ได้รวบรวม links ของเว็บไซต์-
ซีเมียที่สำคัญทั่วโลก ให้เพื่อนฯ สมาชิก ได้รู้จักและหาความรู้เพิ่มเติม
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ที่อนุญาตให้จัดทำเว็บ ธาลัสซีเมียขึ้น และขอขอบคุณบริษัท
โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนการจัดทำ ขอเชิญชวน
เพื่อนฯ สมาชิกฯ เข้าเว็บบอร์ดที่ www.thalassemia.or.th
และส่งจดหมายติชมหรือส่งข้อมูลเพื่อลงในจุลสารฉบับต่อไปได้ที่
webmaster@thalassemia.or.th

